

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์ว่าทศวรรษจากการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 ทางโทรทัศน์” นี้เกิดขึ้นเนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่า การแข่งขันกีฬาซีเกมส์เป็นกิจกรรมทางการกีฬาที่มีความสำคัญในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิก คือ กัมพูชา บรูไน เมียนมา ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน คือ

- 1 เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศสมาชิก
- 2 เพื่อเป็นการปรับปรุง พัฒนานักกีฬาในภูมิภาคนี้ให้มีประสิทธิภาพและความพร้อมเพื่อการแข่งขันในระดับ เอเชียเกมส์ และ โอลิมปิก

และในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์นี้ ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศที่มีความสามารถอยู่ในระดับหัวแถวซึ่งจะเป็นรองก็เพียงแต่ประเทศอินโดนีเซียเท่านั้น ดังนั้นในการแข่งขันนักกีฬาของประเทศไทยจึงมีความหวังและโอกาสในการที่จะชิงชัยเพื่อให้ได้เหรียญทองมาครอง การแข่งขันกีฬาซีเกมส์นี้จึงเป็นการแข่งขันที่ทั้งนักกีฬาและผู้ชมการถ่ายทอดการแข่งขันต่างมุ่งหวังที่จะได้เป็นเจ้าของเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาประเภทนั้นๆ และความคาดหวังนั้นยังมุ่งไปถึงการเป็นเจ้าของเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ด้วย ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่านอกจากความคิดที่จะใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ไมตรีและการพัฒนาการกีฬาแล้ว การจัดการแข่งขันยังได้เกิดภาพสะท้อนในมุมมองต่างๆที่น่าสนใจอีกด้วย ซึ่งจะปรากฏผ่านทางทศวรรษที่เกิดขึ้นจากการบรรยายของผู้บรรยายซึ่งจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญร่วมในการถ่ายทอดการแข่งขันนี้ด้วย

การดำเนินการของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนั้น ได้ถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการถ่ายทอดเรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญๆทั้งในระดับชาติและในระดับสากล เช่น งานในพระราชพิธีและรัฐพิธี การแข่งขันกีฬา การถ่ายทอดข่าว เป็นต้น และในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 นี้ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็ได้ทำการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆยังผู้ชมในประเทศไทย โดยรูปแบบการถ่ายทอดนั้นจะเป็นการถ่ายทอดพิธีเปิด และปิดการแข่งขัน ตลอดจนการติดตามถ่ายทอดรายการแข่งขันประเภทต่างๆซึ่งก็จะทำการถ่ายทอดในรายการที่เป็นที่สนใจของผู้ชมและรายการที่นักกีฬาของไทยนั้น ได้มีโอกาสเข้าร่วมชิงชนะเลิศ

โดยการถ่ายทอดนั้นจะมีการคัดภาพการแข่งขันไปยังการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆที่กำลังจะเริ่มแข่งขัน หรืออยู่ในช่วงที่การแข่งขันนั้นกำลังดำเนินอย่างสนุกสนาน เพื่อให้ผู้ชมสามารถติดตามรายการการแข่งขันได้หลากหลาย บทบาทและหน้าที่ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 มีดังนี้

1 การทำหน้าที่ในด้านการสังเกตและติดตามเหตุการณ์ หรือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งก็หมายถึง การดำเนินการของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนั้น ได้ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬา รวมทั้งพิธีเปิด และปิดการแข่งขัน มายังผู้ชม เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นและติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาที่มีการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้ชมในด้านของการแข่งขันกีฬาที่มีความสำคัญในระดับภูมิภาค ผู้ชมจะได้ชมการแข่งขันกีฬาในรายการต่างๆ พร้อมทั้งบรรยายในการแข่งขัน

2 ทำหน้าที่ชี้แจง อธิบาย เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ชม ในการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 นี้ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ได้จัดเตรียมทีมผู้บรรยายประจำในสนามการแข่งขันต่างๆที่จะมีการถ่ายทอด เพื่อทำหน้าที่ในการบรรยายเกมการแข่งขัน ได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ ซึ่งผู้บรรยายนี้ก็จะมีความสำคัญในการที่จะให้ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการแข่งขัน และการบรรยายนั้นก็จะเป็นการสร้างสีสันให้กับผู้ชมในการชมการถ่ายทอดด้วย นอกจากนี้การถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 นี้ก็จะทำให้ผู้ชมได้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการกีฬาในการเป็นสื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ โดยผู้ชมนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการแข่งขัน

3 การทำหน้าที่ในการถ่ายทอด ความคิดเห็น ความเชื่อ ค่านิยม และบรรทัดฐานทางสังคม ซึ่งการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 นี้ นอกจากการถ่ายทอดเกมการแข่งขันแล้ว การถ่ายทอดพิธีเปิด และปิดการแข่งขันก็ได้มีการนำเสนอถึงศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบต่างๆ เช่น การขับร้อง การรำราชของชนพื้นเมือง การนำเสนอสัญลักษณ์ต่างๆที่สอดแทรกอยู่ในพิธีดังกล่าว สิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนให้ผู้ชมได้เห็นถึงเรื่องราวของความเป็นอินโดนีเซียที่ได้ถูกนำเสนอสู่สายตาชาวต่างชาติ เป็นการสื่อให้เห็นถึงการถ่ายทอดวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง

4 การทำหน้าที่ให้ความบันเทิง ผู้ชมที่ชมการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 นี้ นอกจากจะชมเพื่อติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว การชมการแข่งขันกีฬา ก็เพื่อต้องการความบันเทิงที่ได้จากการแข่งขัน การได้ลุ้นเพื่อให้ทีมที่ตนชื่นชอบได้ชัยชนะ การได้ติดตาม

ผลงานของนักกีฬาที่เป็นดาวเด่น ก็เป็นความบันเทิงรูปแบบหนึ่งที่ทำให้ผู้ชมมีความสุขสนุกสนานและ
 อรรถาธิบาย

ในการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 นี้ นอกจากความสำคัญของบทบาทและ
 หน้าที่ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยแล้ว ผู้บรรยายก็นับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มี
 ความสำคัญในการถ่ายทอดการแข่งขัน จากการศึกษาจะเห็นว่าตั้งแต่เริ่มมีการถ่ายทอดการแข่งขัน
 กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 ผู้บรรยายจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่บรรยายและ ให้ข้อมูลในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการ
 แข่งขัน เป็นผู้ช่วยทำให้ผู้ชมได้เกิดภาพและสร้างบรรยากาศในการชมการแข่งขันนอกเหนือไป
 จากภาพที่ปรากฏทางจอโทรทัศน์ การทำหน้าที่ของผู้บรรยายนั้นนอกจากการให้ข้อมูลแล้ว ยังได้
 ทำให้ผู้ชมได้เกิดความรู้สึกล้อตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การสร้างวาทกรรมของผู้บรรยายนี้จะขึ้น
 อยู่กับเนื้อหาที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น ในบางครั้งนั้นการแข่งขัน
 กีฬาที่ประเทศไทยมีโอกาสในการที่จะคว้าเหรียญทอง การสร้างวาทกรรมของผู้บรรยายก็จะเป็น
 การเชียร์และลุ้น นักกีฬาของไทย โดยการบรรยายนั้นก็กล่าวถึงเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับตัวนัก
 กีฬา ผลงานที่เคยสร้างชื่อเสียงเอาไว้ ส่วนการแข่งขันที่นักกีฬาไทยต้องพลาดหรือไม่มีโอกาสได้
 ชัยชนะ ผู้บรรยายก็จะกล่าวแสดงความเสียใจที่ต้องพลาดหวังไป หรือ การกล่าวเพื่อเป็นการ
 ปลอบขวัญให้กำลังใจ นอกจากนี้การบรรยายของผู้บรรยายก็จะได้สอดแทรกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
 แข่งขันกีฬาในแต่ละประเภท เช่น กฎกติกา มารยาท ลักษณะของเกมการแข่งขัน การให้คะแนน ซึ่ง
 ในบางประเภทก็ได้มีผู้เชี่ยวชาญร่วมในการให้ข้อมูลด้วย ซึ่งการบรรยายของผู้บรรยายนอกจาก
 เป็นการถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวกับกีฬาแล้วยังได้ให้ ข้อมูลในเรื่องของศิลปวัฒนธรรม และขั้นตอน
 ต่างๆจากถ่ายทอดพิธีเปิด และปิดการแข่งขันด้วย ในการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19
 นี้ผู้ชมก็จะได้เห็นถึงพฤติกรรมของกองเชียร์อิน โคนิเซียทั้งจากภาพที่ปรากฏ และการบรรยายของ
 ผู้บรรยายที่ได้กล่าวถึงความไม่มีน้ำใจนักกีฬา และมารยาทในการชมการแข่งขันกีฬา โดยการ
 แสดงออกของกองเชียร์อิน โคนิเซียนี้ได้ทำลายภาพลักษณ์และชื่อเสียงของการเป็นเจ้าภาพอย่างมาก
 ซึ่งก็จะเป็นบทเรียนสำหรับเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งต่อไป

นอกจากนี้การนำเสนอในส่วนของข่าวการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 ทางสถานีโทรทัศน์
 แต่ละช่องก็ได้มีการเตรียมพร้อมที่จะนำเสนอเรื่องราวต่างๆจากการแข่งขัน โดยมีการนำเสนอดังแต่
 ในช่วงก่อนการแข่งขัน จนถึงวันสุดท้ายของการแข่งขัน เนื้อหาของข่าวที่นำเสนอก็จะเป็นการนำ
 เสนอผลการแข่งขันกีฬาในแต่ละวัน การนำเสนอถึงชัยชนะและความพ่ายแพ้ของนักกีฬาไทย
 ซึ่งในช่วงระหว่างการจัดการแข่งขันนี้ก็จะมีการนำเสนอถึงเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้อกับวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม ของชาวอินโดนีเซียและการนำเสนอถึงชีวประวัติ ผลงานของนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จ โคนการนำเสนอในช่วงสกีปีพิเศษ

การนำเสนอเรื่องราวต่างๆ จากการรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์แต่ละช่องจะเน้นให้ผู้ชมได้รับทราบข่าวสารต่างๆจากการแข่งขัน ได้เห็นถึงแง่มุมต่างๆที่ทีมข่าวต่างไปแสวงหาข้อมูลมา รายงาน ซึ่งมีทั้งส่วนดี ส่วนที่เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศชาติ เป็นการสร้างแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และส่วนเสียต่างๆที่ได้พบเจอจากการถ่ายทอดการแข่งขัน ซึ่งจะเป็นบทเรียนและประสบการณ์แก่ผู้ที่ได้ติดตามเรื่องราวของการแข่งขัน รวมถึงประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันต่อไป

สรุปรูปแบบการนำเสนอการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 นี้ ผู้ชมโทรทัศน์จะสามารถติดตามการแข่งขันได้โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ซึ่งจะทำการถ่ายทอดหมุนเวียนกันไปแต่ละสถานี ได้แก่ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 และช่อง 9 ทั้งนี้เกิดจากความร่วมมือกันของสถานีโทรทัศน์ทั้ง 4 ช่อง ในการที่จะนำเสนอการแข่งขันกีฬาที่ผู้ชมชาวไทยให้ความสนใจและเป็นการแข่งขันกีฬาที่นักกีฬาไทยมีโอกาสได้รับเหรียญทองจากการแข่งขัน และการศึกษาว่าทกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 นี้ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเป็นสื่อกลางที่นำเสนอเนื้อหาที่มุ่งเน้นถึงการแข่งขันของนักกีฬาไทย โดยมีเป้าหมายคือ การได้เหรียญทองจากการแข่งขัน ทำให้การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เห็นว่าทกรรมที่เกิดขึ้นนี้ยังไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และในส่วนของพัฒนาทางด้านการกีฬานั้นก็เห็นว่าจะถูกนำเสนอออกมาในรูปของผลแพ้-ชนะจากการแข่งขันที่นักกีฬาแต่ละชาติได้ทำการแข่งขัน

ข้อจำกัดในการวิจัย

- 1 การบันทึกเทปรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์นั้น มีบางช่วงได้ขาดหายไป เนื่องจากการออกอากาศในเวลาใกล้เคียงกัน ทำให้ผู้วิจัยไม่สามารถเก็บข้อมูลจากการบันทึกเทปได้ครบถ้วน
- 2 ในการศึกษาที่ผู้วิจัยได้ตัดข้อมูลในส่วนของการสัมภาษณ์บุคคล เนื่องจากปัญหาทางด้านการติดต่อสัมภาษณ์และอุปสรรคในเรื่องของเวลา ดังนั้นการศึกษานี้จึงมุ่งไปที่ข้อมูลจากเทปบันทึกการถ่ายทอดการแข่งขันที่ผู้วิจัยได้ทำการบันทึกไว้และข้อมูลจากหนังสือเท่านั้น

ข้อเสนอแนะ

- 1 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเฉพาะวาทกรรมที่เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาทางโทรทัศน์เท่านั้น ซึ่งในสื่ออื่นๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ก็มีการนำเสนอการแข่งขันกีฬาที่มีความสำคัญๆ ค้ำวชเช่นกัน จึงน่าที่จะทำการศึกษาว่าสื่ออื่นๆ นั้นจะมีรูปแบบในการสร้างวาทกรรมอย่างไรบ้าง
- 2 การศึกษานี้ เป็นการศึกษาจากการนำเสนอของสื่อโทรทัศน์ ดังนั้นจึงน่าที่จะมีการศึกษาถึงผู้ชมการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาว่าจะมีภาพสะท้อนในแงุ่มใดบ้าง